

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563



krungsri  
Securities

A member of MUFG  
a global financial group

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ (หากมี) บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาใช้วิธีลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมาย หรือ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่\* แทนการเดินทางเข้าร่วมประชุม โดยกรอกข้อมูลในแบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือ ดาว์นโหลดผ่านเว็บไซต์ [www.krungsrisecurities.com](http://www.krungsrisecurities.com) และจัดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม และทำการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านอย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าไปยังพื้นที่จัดประชุม ในการนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้
  - (1) ผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
  - (2) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในระหว่างการตรวจหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการนั่งในห้องประชุม
  - (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่านเท่านั้น ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมทางอีเมล - [corporatesecretary@krungsrisecurities.com](mailto:corporatesecretary@krungsrisecurities.com) หรือ ส่งมอบคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันประชุม สำหรับคำถามที่มีการนำส่งล่วงหน้า บริษัทจะทำการชี้แจงและอีเมลกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมห้องประชุมที่ผ่านการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ และเพื่อให้การจัดเตรียมสถานที่ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือให้ท่าน ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทล่วงหน้า โดยติดต่อมายัง หมายเลข 02-659-7002 หรือ อีเมล corporatesecretary@krungsrisecurities.com หรือ ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะลงลายมือชื่อของท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นางจิตติยา อังศวีชรากร)

เลขานุการบริษัท

\*หมายเหตุ หากท่านต้องการมอบฉันทะให้รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุณาระบุชื่อ นางวรลักษณ์ พฤฒิวงมงคล ในส่วนของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมาย กรุณาระบุชื่อ นางสาวพรรณพิมล บุนนาค หรือ นายวันชัย ไตสมบุญ